

## ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

### ปีการศึกษา 2559

ฝ่ายนโยบาย แผน และพัฒนาคุณภาพ ได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนางานประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ต่างๆให้สามารถรายงานผลการดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญ ที่สำหรับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEX) มาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมให้ ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) และ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชีย ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อทบทวนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ แนวทาง/นโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถานการณ์สังคมปัจจุบัน และพัฒนาปรับปรุงการ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในแนว ทิศทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ ในการประกันคุณภาพภายใน และกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างยั่งยืนและ สามารถวางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป



## ประจำปีการศึกษา 2559

### การประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยสภาเภสัชกรรม

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ชุดที่ 2 สภาเภสัชกรรมได้เข้าเยี่ยมชมคณะเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ และประเมินรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตร์ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตตินันต์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์.ดร.เภสัชกรณรงค์ สาริสุต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งผลการประเมินตรวจเยี่ยม คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชศาสตร์ เป็นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม S208 ชั้น 2 อาคาร บร.5



### การตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตเพียง 1 หลักสูตร โดยที่สกอ. ได้รับรองให้การตรวจรับรองคณะเภสัชศาสตร์ โดยสภาเภสัชกรรมเทียบเคียงได้กับการประเมินระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตซึ่งทางคณะฯ ได้รับอนุมัติผลการตรวจรับรองคณะโดยสภาเภสัชกรรมแทนการประเมินระดับหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 ระเบียบวาระที่ 6.4 เรื่องระบบรับรองหลักสูตรของเภสัชกรรม

## การตรวจและประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการตรวจและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 4019 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดชพล ปรีชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และคณะกรรมการร่วมตรวจประเมิน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรติศัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์ อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียกมล รัชนกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินระดับดี (3.72)

องค์ประกอบ	คะแนน สกอ.	คะแนน ทุกตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต	4.45	2.94
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย	3.84	2.58
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ	4.00	4.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4.00	4.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ	5.00	5.00
<b>คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ</b>	<b>4.30 (ดี)</b>	<b>3.77 (ดี)</b> (สกอ.80% + มธ.20%)

